



ประกาศเทศบาลตำบลโพนงาม
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประกาศเทศบาลตำบลโพนงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และประกาศเทศบาลตำบลโพนงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพนงาม ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตลอดจนการประมวลคะแนนทุกภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพนงาม เสร็จสิ้นตามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว และอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรโดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ดังรายละเอียดตามบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลโพนงาม ได้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินการจัดจ้างตามประกาศ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ได้รับเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการดำเนินการเลือกสรรตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ได้รับเลือกสรรผู้ใดมารายงานตัวเพื่อดำเนินการจัดจ้างไปแล้ว บัญชีผู้ได้รับเลือกสรรครั้งก่อนยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ขึ้นบัญชีผู้ได้รับเลือกสรรนั้นมีอายุครบ ๑ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้ได้รับเลือกสรรใหม่แล้วแต่กรณี

๒. ผู้ได้รับเลือกสรรจะได้รับการดำเนินการจัดจ้างเรียงตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง ตามตำแหน่งว่างของเทศบาลตำบลโพนงาม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ท.จ.อุบลราชธานี)

๓. กรณีผู้ได้รับเลือกสรรตามบัญชีผู้ได้รับเลือกสรรที่ขึ้นบัญชีไว้ ถูกเรียกให้มารายงานตัวเพื่อดำเนินการจัดจ้างในเทศบาลตำบลโพนงาม หากผู้ได้รับเลือกสรรไม่มารายงานตัว หรือไม่ประสงค์จะมาดำเนินการจัดจ้างในตำแหน่งที่เรียกให้มารายงานตัว ถือว่าผู้นั้นได้สละสิทธิรับการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

อนึ่ง สำหรับผู้ได้รับเลือกสรรในลำดับต้นที่จะได้รับการจัดจ้างตามอัตราตำแหน่งว่าง
เทศบาลตำบลโพนงาม จะได้มีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวอีกครั้งหนึ่ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอุดร แก่นจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนงาม

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพนงาม
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลโพนงาม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
สังกัดกองการศึกษา

ลำดับที่สอบได้	ชื่อ - นามสกุล	หมายเลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวจิราภา เหลี่ยมดี	๐๐๑	



(นายอุดร แก่นจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนงาม